



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

6 สิงหาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องมือแพทย์ เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด 19 แก่ รพ.สมุทรสาคร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์(มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, nationtv, Thailandplus, acnews, thebangkokinsight) ทวีตช่อง NBT

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าว “มาตรการการป้องกันโควิด 19 กับการท่องเที่ยว” ว่า กรมฯ ร่วมกับ ททท. ดำเนินงาน Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ โดยกำหนดมาตรฐานของสถานที่ไปใช้บริการ 3 C 1.Clean ส้วมสาธารณะมาตรฐาน HAS ร้านอาหารมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ชุมชนมีมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีตลอดเส้นทางเดินทาง 2.Care รพ.รักษาสีสิ่งแวดล้อม และ 3.Clear ระบบระบายอากาศที่ดี

นางรุจิรัศมี ฉัตรเฉลิมกิจ ผอ.ฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่ปรับปรุงมาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขอนามัยของสร. จะได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ซึ่งมี 3 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ทำความสะอาด และการดูแลสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน ขณะนี้มีผู้ประกอบการ 10 ประเภท กิจการลงทะเบียนร่วมโครงการกว่า 10,755 ราย ผ่านการประเมิน 4,159 ราย สามารถตรวจสอบสถานประกอบการหรือกิจการที่เปิดให้บริการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ของ ททท.

มาตรการของศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวอิศรา, js.100, mcot, newtv, nationtv, workpointtoday, innnews, tnthailand, thebankokinsight, businesstoday, sanook, kapook) สวท., ทวีตทุกช่อง

-พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงว่า วันนี้พบผู้ป่วยใหม่ 7 ราย เดินทางกลับจากอียิปต์ 5 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย และสหรัฐอเมริกา 1 ราย ทั้งนี้มีคนไทย/ต่างชาติที่เดินทางมาและเข้าพักในสถานกักกันโรคฯ กว่า 52,839 ราย พบผู้ติดเชื้อ 391 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 3,328 ราย รักษาหายแล้ว 3,144 ราย ยังรักษา 126 ราย เสียชีวิตรวม 58 ราย ไทยอยู่อันดับ 112 ของโลก

-กรณีคอนเสิร์ต เงินนี้ได้หมดถ้าสดชื่น สร.ได้นำรถตรวจเชื้อซิวนิรภัยพระราชทาน 5 คัน ไปให้บริการหน้าที่ว่าการ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 4-5 ส.ค. ตั้งแต่ 09.00-15.00 น. ขอให้ผู้ที่ร่วมชมคอนเสิร์ตเมื่อวันที่ 25 ก.ค. มาขอรับการตรวจเชื้อฟรี โดยวันที่ 4 ส.ค. มีผู้รับการตรวจ 617 ราย วันที่ 5 ส.ค. คาดว่าจะสามารถรองรับการตรวจได้ 2,400 ราย

-สำหรับทหารสหรัฐฯ ที่เดินทางเข้าไทยกลุ่มแรก ตรวจหาเชื้อรวม 71 ราย ทั้งหมดไม่พบการติดเชื้อ กลุ่มที่ 2 ทำการตรวจแล้ว อยู่ระหว่างรอผล ส่วนข่าวจะให้เปิดเรียนได้ปกติ 100% ต้องรอการประชุม ศบค.ชุดใหญ่วันที่ 7 ส.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-ประชาชนที่ไปร่วมในคอนเสิร์ต เงินนี้ได้หมดถ้าสดชื่น ที่ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่รพ.สต.บ้านพรุบัว จนอุปกรณ์ที่เตรียมมา 3,000 ชุดไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ต้องหยุดแจกบัตรคิวและจะส่งอุปกรณ์ตรวจมาให้สาธารณสุขในพื้นที่อีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, โพสต์ทูเดย์, thestandard

-กทม. เตรียมตรวจเข้มสถานบันเทิงย่านสุขุมวิทป้องกันโควิด-19 หลังสถานประกอบการบางแห่งไม่เข้มงวดมาตรการป้องกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา

-เพชบุ๊คสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ระบุว่า ปัจจุบันมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยฯ บางคนติดเชื้อโควิด-19 อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการด้านกงสุล หรือขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตไทยฯ สอบถามหรือติดต่อนัดหมายทางโทรศัพท์ก่อน ขอให้คนไทยในซาอุดีอาระเบีย ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ รักษาสุขอนามัยในที่พักและที่ทำงาน รวมถึงใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่สาธารณะ

-นายดอน ปรมดีวินัย รมว.การต่างประเทศ ระบุ ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าการทูตไทยในประเทศซาอุดีอาระเบียติดโรคโควิด-19 แต่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือนักการทูตไทยที่เจ็บป่วย กระทรวงจะดูแลให้ดีที่สุด ทั้งนี้ ตั้งแต่ 4 เม.ย. ถึงปัจจุบัน ได้ประสานงานในการนำคนไทยจากต่างประเทศกลับไทยแล้วประมาณ 60,000 กว่าคน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีคนไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ 4 เที่ยวบิน จากจีน 206 คน ญี่ปุ่น 167 คน อินเดีย 2 คน ได้หวั่น 290 คน ในจำนวนนี้พบคนไทยมีไข้ 1 คน นำส่งรพ.ตรวจหาเชื้อโควิด-19

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกษมาคมกีฬาจักรยานฯ กล่าวถึงกิจกรรม "ปั่นปลอดภัย ไประยองอิ" #RayingHi #TripNewNormal เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน จ.ระยอง จะมีนักปั่นทีมชาติไทยเป็นนักปั่นที่เลี้ยงร่วมขบวนทั้งวันที่ 7 และ 8 ส.ค. โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมครบวันละ 1,500 คน

ประเด็นผลกระทบ

1. ทหารสหรัฐฯ ร่วมฝึกซ้อมกับกองทัพไทย

สื่อที่นำเสนอ: นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, tnn, thestandard, sanook)

-กรมควบคุมโรค รายงานความคืบหน้าผลการสอบสวนและควบคุมโรคโควิด-19 กรณีกลุ่มทหารสหรัฐฯ ที่เข้าร่วมฝึกในประเทศไทย ผลการตรวจคัดกรองเบื้องต้นไม่พบผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์เฝ้าระวัง วันที่ 3 ส.ค. กลุ่มแรก 71 นาย เป็นคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทหารจากสหรัฐฯ เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดกับคณะครูอาจารย์ของกองทัพไทย ตรวจทางห้องปฏิบัติการครั้งที่ 1 ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ส่วนทหารสหรัฐฯ จากฐานทัพในญี่ปุ่น 32 นาย ตรวจทางห้องปฏิบัติการครั้งที่ 1 อยู่ระหว่างรอผล และวันที่ 4 ส.ค. ทหารสหรัฐฯ จากฐานทัพในญี่ปุ่น 7 นาย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จะมาจัดการประชุมประจำเดือนที่ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมคอนราด ถนนวิบูลย์ ซึ่งเป็น ASQ คูแลททหารสหรัฐฯ กักตัว 14 วัน ว่า ทหารสหรัฐฯ พักตึกแยกจากสถานที่จัดการประชุม ระบบเครื่องปรับอากาศแยกคนละส่วน จึงมั่นใจในการเข้ามาใช้บริการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า

-พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ให้สัมภาษณ์ว่า ทหารสหรัฐฯ ที่เดินทางเข้ามาต้องปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. รวมถึงการเข้ากักตัวในสถานกักตัวทางเลือก การฝึกที่ไม่มีคามจำเป็นได้เลื่อนออกไป ส่วนการฝึกที่มีความจำเป็นจะปรับลดขนาดการฝึกลง ส่วนการใช้โรงแรมเป็นสถานที่กักกันเนื่องจากในค่ายทหารมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ

2. การจัดการคอนเสิร์ตขนาดใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ข่าวสด

-พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการจัดการคอนเสิร์ต บิ๊กเมาน์เทน วันที่ 12-13 ธ.ค. 2563 ที่ดิโอเชียน เขาใหญ่ มีคนเข้าร่วม 5 หมื่นคน ว่า ผู้จัดสามารถดูแลมาตรการที่ต้องดำเนินการได้ในคำประกาศของศบค. หรือเว็บไซต์ Thai Stop COVID ของกรมฯ รวมถึงเรื่องเตรียมพื้นที่ทำความสะอาด มีบริการจุดล้างมือเพียงพอ จุดจัดการขยะ ห้องน้ำห้องส้วม จัดให้มีระยะห่างระหว่างผู้ชมและผู้แสดง ส่วนผู้ชม ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา ทั้งนี้ ทุกครั้งที่จัดคอนเสิร์ตต้องขออนุญาต คกก.โรคติดต่อจังหวัดที่ไปจัด เพื่อคว่ามาตรการมีความครบถ้วนเหมาะสมหรือไม่ ถึงจะได้รับอนุญาตและต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ 77kaoded

-จ.เพชรบูรณ์ จะมีคอนเสิร์ตใหญ่หลายคอนเสิร์ต โดยเฉพาะคอนเสิร์ตโอเวอร์โค้ท ที่ อ.เขาค้อ ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตกลางแจ้ง นายภาคภูมิ ภูมิ นายอำเภอเขาค้อ ระบุว่า ได้ให้ทีมงานผู้จัดไปทำแผนการจัดการคอนเสิร์ตแบบนิวนอร์มอลมาเสนอ ด้านผู้บริหารทีมงาน ยืนยันว่า จัดคอนเสิร์ตเขาค้อโอเวอร์โค้ท ปีที่ 10 แน่นนอน โดยเน้นมาตรการป้องกันโควิด 19 ตามมาตรฐานสาธารณสุข ลดผู้เข้าชมลงอย่างน้อย 50% เหลือประมาณ 10,000 คน

3. ข้อเสนอเปิดสถานศึกษา 100%

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, สยามรัฐ, โลกวันนี้, thaiPBS)

-นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อเสนอ ศบค. ในการเปิดเรียนแบบ Onsite 100% และเสนอข้อมูลสรุปทั้งหมดให้รมว.ศธ. เพื่อเตรียมเสนอที่ประชุมศบค. วันที่ 7 ส.ค.นี้

4. ขอจัดแข่งขันการพนันชนไก่

สื่อที่นำเสนอ: นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, koratdaily)

-ในการประชุมคกก.โรคติดต่อ จ.นครราชสีมา มีการขออนุญาตให้จัดการพนันชนไก่วันที่ 8 และ 22 ส.ค.นี้ และขอผ่อนปรนจัดกีฬาม้าแข่ง โดยจะดำเนินการตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด แต่ไม่ได้รับอนุญาต โดย นพ.วิญญู จันทร์เนตร รองนพ.สสจ.นครราชสีมา ระบุว่า มาตรการควบคุมหลักข้อ 7 ต้องควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่นอกเหนือจากการแข่งขันทำให้เกิดความแออัดหรือรวมกลุ่มคนจำนวนมาก รวมทั้งไม่มีผู้ชมอยู่ในสนามแข่งขันและลดเวลาเท่าที่จำเป็น ซึ่งคกก.โรคติดต่อ จ.นครราชสีมา เน้นมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมมากที่สุด และที่สำคัญ ศบค.ยังไม่มีข้อสั่งการเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง

5. มาตรการรองรับกลุ่มแรงงานต่างด้าว

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์คมชัดลึก, natontv.

-ผวจ.ระนอง ระบุ การรับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านด่านชายแดนถาวร จ.ระนอง มีข้อจำกัดด้านสถานที่รับได้เพียง 40 คน ต่อรอบ ซึ่งต้องอยู่ในสถานที่กักกันแห่งรัฐ 14 วัน จึงจะอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวรอบใหม่อีก 40 คนเดินทางเข้ามา ซึ่งอาจจะส่งกระทบต่อการบริหารจัดการแรงงาน ได้มอบหมายจัดหางานจังหวัดระนองและสสจ. ระนอง ประสานส่วนกลางเพื่อหาทางออกต่อไป

ประเด็นข่าว

6.Travel Bubble

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

-นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการ travel bubble ว่า อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดและหารือเงื่อนไขต่างๆ ของมาตรการ พร้อมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน โดยหากจำเป็นอาจเปิดการเดินทางแบบกำหนดให้มีการกักตัว 14 วัน ซึ่งน่าจะทำได้ในกรณีนักท่องเที่ยวจากแถบสแกนดิเนเวีย แต่อาจจะไม่เหมาะสมกับการเดินทางของนักท่องเที่ยวเอเชีย อาจจะต้องปรับรูปแบบเป็นการตรวจเช็คก่อนเข้าประเทศและตรวจเป็นระยะแทน

7.เครื่องตรวจ DnaNudge

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-นายสุชาติ ชาติดำรงเวช อดีตรมว.ศธ. กล่าวถึงกรณีรัฐบาลอังกฤษซื้อเครื่องตรวจ "DnaNudge" ซึ่งนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ร่วมลงทุนกับนักวิทยาศาสตร์จากอิมพีเรียลคอลเลจ ประเทศอังกฤษ ว่า แสดงให้เห็นว่านายทักษิณเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการลงทุนประดิษฐ์อุปกรณ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบตรวจจอบเร็ว ซึ่งตรวจได้แม่นยำ เสียหายแทนประชาชนไทยที่ไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ของนายทักษิณในการบริหารประเทศ

8.การจัดหาหน้ากากอนามัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

-กรมการค้าภายใน จะแก้ไขประกาศ กกร. เพื่อให้หน้ากากอนามัยส่วนที่เกินความต้องการรับซื้อของรัฐบาลขายให้เอกชนได้ ส่วนการอนุมัติส่งออก จะยุบคกก.ที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งและโอนอำนาจกลับไปกกรฯ โดยยังมีความต้องการหน้ากาก 1.5 ล้านชิ้น/วัน เพื่อให้กับสธ. ส่วน มท.อาจปรับลดเหลือ 1 ล้านชิ้น/วัน และกลุ่มเสียงอื่น ๆ อีก 5 แสนชิ้น/วัน ซึ่งกกรฯ จะไปบริหารจัดการกับโรงงาน

9.เตือนการระบาดรอบ 2

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ในประเทศที่ควบคุมการระบาดได้ดียังเกิดการระบาดรอบ 2 หรือ 3 ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วยากที่จะควบคุมให้กลับมาเหมือนเดิม ซึ่งการพบผู้ป่วยในไทยในสถานที่ควบคุมผู้กลับจากต่างประเทศ 384 คน จากผู้เข้ากักกัน 67,106 คน ทั้งที่มีการคัดกรองก่อนเดินทางแล้วแสดงว่าในต่างประเทศมีการระบาดมาก มาตรการกักกันผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศจึงมีความสำคัญมาก นอกจากนี้ ไทยมีพรมแดนธรรมชาติทั้งทางบกทางทะเล การควบคุมผู้ลักลอบเข้าประเทศจึงต้องเข้มงวดจริงๆ

10.น้ำยาบ้วนปากฆ่าเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-ชาวญี่ปุ่นหาซื้อน้ำยาบ้วนปากสูตรผสมโพรวินโดน-ไอโอดีนจนขาดตลาด เพราะเชื่อว่าจะป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้ หลังจากนาย ฮิโรฟูมิ โยชิมุระ ผู้ว่าการจังหวัดโอซากา ให้สัมภาษณ์ว่ามีงานศึกษาวิจัยที่แสดงให้เห็นคุณสมบัติยับยั้งไวรัสของน้ำยาบ้วนปากนี้ ขณะที่นายโยชิฮิเดะ ซูกะ โฆษกรัฐบาล ขอให้นักวิจัยช่วยหาข้อมูลว่าน้ำยาบ้วนปากสูตรดังกล่าวมีส่วนบรรเทาอาการของโควิด-19 จริงหรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : เพจ Betadine

-โพสต์ข้อความชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์เบตาดีนโทโรตสเปอร์ และ เบตาดีนการ์เกิล เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ได้รับการรับรองข้อบ่งใช้เพื่อลดการอักเสบบริเวณช่องปากและลำคอจาก ออย. แม้จะมีการศึกษาในหลอดทดลองที่แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัส MERs SARs และ EBOLA ได้ แต่ยังไม่มียืนยันการกำจัดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bangkokbiznews

-มูลนิธิฟาร์มา ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบตาดีน ประกาศ ว่า ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการประเทศสิงคโปร์ ยืนยันประสิทธิภาพของเบตาดีนในการฆ่าเชื้อโควิด - 19 ในหลอดทดลองได้มากถึง 99.99% ในเวลา 30 วินาที นอกจากนี้ ยังมีการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่ศูนย์ Tropical Infectious Diseases Research and Education Center ในสังกัด University of Malaya เผยแพร่เมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา พบว่า น้ำยาบ้วนปากเบตาดีนในหลอดทดลองฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ 99.99% ในเวลา 15 วินาที

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ผงก.รายวัน, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, กรมประชาสัมพันธ์, จส.100, xinhua, mcot, tnnthailand)

-แอฟริกาใต้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 24,000 รายป่วยโรคโควิด-19 ในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว 181 ราย นับตั้งแต่เกิดการระบาดครั้งแรกในเดือนมี.ค.
-ออสเตรเลีย พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันเดียวเกือบ 740 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 15 ราย รัฐวิกตอเรียสั่งปรับผู้ละเมิดกักตัว พร้อมเพิ่มทหารอีก 500 นายช่วยต่อสู้การระบาดของโควิด 19

-เวียดนาม ยังพบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่ม ชุดตรวจโควิดในฮานอยเริ่มขาดแคลน คาดโควิดจะระบาดถึงจุดสูงสุดในอีก 10 วัน ส่วนเมืองดานังอยู่ภายใต้การควบคุมแล้ว

-ฟิลิปปินส์ ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ เนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อจากโควิด 19 ยังคงสูงต่อเนื่อง

-บราซิล นาย ฮอร์เก โอลิเวียรา รัฐมนตรีประจำทำเนียบประธานาธิบดีบราซิล เป็นรัฐมนตรีรายที่ 8 ที่ติดเชื้อโควิด-19 ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตรวม 95,819 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,801,921 ราย

ประเด็นข่าว

- อินเดีย มีผู้ป่วยสะสม 1,908,254 ราย บริษัท ไชตัสคาคิตา ซึ่งพัฒนาวัคซีนชื่อ Zycov-D เริ่มทดลองในระยะกลางกับอาสาสมัครวัยผู้ใหญ่ที่สุขภาพแข็งแรงกว่า 1,000 คนแล้ว คาดว่าจะทดลองกับมนุษย์ในระยะสุดท้ายได้ในเดือน ก.พ. หรือ มี.ค.ปีหน้า ถ้าสำเร็จจะผลิตวัคซีนได้ถึง 100 ล้านโดสต่อปี
- ญี่ปุ่น สยามคัมแพนยีแนะนำประชาชนญี่ปุ่นอยู่บ้าน งดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศระหว่างเทศกาลโอะบง วันที่ 13-16 ส.ค.นี้ และแนะนำให้รัฐบาลพิจารณามาตรการต่างๆ ให้เข้มข้นมากขึ้น
- กัมพูชา ออกกฎเข้มให้ জনท.ต่างชาติทุกรายต้องมีใบรับรองว่าปลอดโควิด-19
- สหรัฐฯ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุ สหรัฐฯ สามารถควบคุมการแพร่ระบาดไว้ได้ แม้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจะสูงกว่า 155,000 คนก็ตาม
- อังกฤษ รัฐบาลอังกฤษทำข้อตกลงร่วมลงทุนกับบริษัท วัลเนวา ของฝรั่งเศส เพื่อยกระดับโรงงานและเพิ่มศักยภาพการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 เมื่อพัฒนาสำเร็จ หลังอังกฤษทำข้อตกลงในหลักการที่จะซื้อวัคซีนของวัลเนวา 60 ล้านโดสเมื่อเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา
- สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 18,728,654 ราย เสียชีวิต 704,836 ราย รักษาหาย 11,941,353 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ สหรัฐฯ ติดเชื้อ 4,918,770 ราย เสียชีวิต 160,323 ราย บราซิล ติดเชื้อ 2,808,076 ราย เสียชีวิต 96,096 ราย อินเดีย ติดเชื้อ 1,910,681 ราย เสียชีวิต 39,856 ราย รัสเซีย ติดเชื้อ 866,627 ราย เสียชีวิต 14,490 ราย แอฟริกาใต้ ติดเชื้อ 521,318 ราย เสียชีวิต 8,884 ราย ส่วนไทยอยู่ในอันดับที่ 112 ของโลก

พายุซินลากู

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ

- จ.ลำปาง ผู้นำชุมชนประกาศให้ชาวบ้านในพื้นที่เกือบ 100 คน เร่งอพยพขึ้นที่สูงเป็นการชั่วคราว เนื่องจากตรวจพบว่าอ่างเก็บน้ำแม่เสียว ทางเหนือหมู่บ้าน สันอ่างแตกรั่วหลายจุดประกอประกบกับมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
- จ.เชียงใหม่ บ้านแม่แก๊ด และบ้านทหาร ต.หนองจ้อม อ.สันทราย น้ำยังท่วมสูงเป็นวันที่สอง ระดับน้ำ 50 ซม. และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอีก জনท.เทศบาลตำบลหนองจ้อม เร่งบรรจุทรายใส่กระสอบและนำอาหารไปแจกจ่ายชาวบ้าน
- จ.เชียงราย ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า ฝนตกหนักติดต่อกัน 3 วัน ส่งผลให้แม่น้ำลาวล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนเสียหายกว่า 500 หลังคาเรือน ทหารช่วยชาวบ้านยกสิ่งของขึ้นที่สูง
- จ.หนองคาย ระดับน้ำโขงยังคงขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผจก.ออนไลน์, เนชั่นทีวี, เดลินิวส์, คมชัดลึก, kapook)

- อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี คณะพยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ประมาณ 20 คน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โดยใช้ รถกระบะเป็นพาหนะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ต.โล้ว อ.สังขละบุรี ขณะเดินทางกลับเกิดเหตุพลิกคว่ำ เนื่องจากถนนลื่นและสูงชัน แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หน่วยพิทักษ์ชาวบ้านช่วยเหลือจนออกมาได้อย่างปลอดภัย

โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bluechiphai, thailandplus

- นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค คณะผู้บริหาร และผู้ประกอบการร้านอาหาร เปิดงาน “โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” (Healthy Canteen) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานของสธ. โดยดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาโรงอาหาร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน Healthy Canteen ให้คนวัยทำงานเข้าถึงอาหารสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศของสธ.

ปัญหาเด็กจมน้ำ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในปี 2563 มีเหตุการณ์จมน้ำเสียชีวิต 34 เหตุการณ์ จาก 20 จังหวัด ผู้เสียชีวิตรวม 49 ราย เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 34 ราย คาดว่าช่วงนี้มีโอกาสพบเหตุการณ์คนจมน้ำได้เนื่องจากเป็นฤดูฝน แหล่งน้ำต่างๆ มีความลึกมากขึ้น ประกอบกับเด็กมักชวนกันไปเล่นน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติ อาจทำให้ตกน้ำหรือจมน้ำเสียชีวิตได้ ผู้ปกครองต้องดูแลอย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้เด็กไปเล่นน้ำกันตามลำพัง ครีวเรือนที่มีเด็กแรกเกิด-2 ขวบควรใช้คอกกั้นเด็ก สำหรับชุมชนขอให้ร่วมกัน 1.สำรวจแหล่งน้ำเสี่ยงในชุมชน 2.จัดการแหล่งน้ำให้ปลอดภัย และ 3.สอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้ำเสี่ยงและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และรู้วิธีการเอาชีวิตรอดเมื่อตกน้ำ

มะเร็งไทรอยด์ในผู้หญิง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, ข่าวสด

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ประเทศไทยพบผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์รายใหม่ประมาณ 2,800 ราย ส่วนใหญ่พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในต่อมไทรอยด์พัฒนาเป็นก้อนมะเร็ง และอาจขยายโตขึ้นเรื่อยๆ สามารถแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้ ปัจจัยที่อาจเพิ่มความเสี่ยง เช่น การได้รับรังสีบริเวณลำคอหรือบริเวณต่อมไทรอยด์ เคยเป็นโรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ ขาดธาตุอาหารไอโอดีน หรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ เป็นต้น ในระยะแรกมักไม่แสดงอาการ เมื่อเซลล์มะเร็งเจริญเติบโตขึ้นอาจล้าพบก้อนนูนใต้ผิวหนังบริเวณกึ่งกลางลำคอ และอาจพบอาการอื่นๆ ร่วมด้วย

นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า การรักษามะเร็งไทรอยด์ทำได้หลายวิธี เช่น การผ่าตัด การรับประทานไอโอดีนรังสี การรับประทานยาฮอร์โมนไทรอยด์ การฉายรังสี การทำเคมีบำบัด สามารถป้องกันโรคได้จากการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง เลือกรับประทานอาหารที่มีไอโอดีนสูง และตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี หากตรวจพบโรคในระยะเริ่มแรกจะทำให้การรักษาได้ผลดีและมีโอกาสหายจากโรคสูง

บริการทดสอบการกลายพันธุ์ในเชื้อแบคทีเรีย

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ, มติชน

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยสมุนไพรม ได้พัฒนาห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบการกลายพันธุ์ในเชื้อแบคทีเรีย ตามแนวทาง OECD Guideline for testing of chemical: Bacterial Reverse Mutation Test (TG 471) และเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์การทดสอบการกลายพันธุ์ในเชื้อแบคทีเรีย ทั้งในสถานะที่มีและไม่มีเอนไซม์จากดัดหนู (S9 mixture) เพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องสำอางและยาภายในประเทศ นำไปยื่นขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จากอย. และในปี 64 จะเร่งผลักดันการทดสอบให้ได้รับการรับรองตามระบบคุณภาพ OECD GLP เพื่อให้สามารถนำรายงานผลการทดสอบไปขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ในประเทศสมาชิก OECD กว่า 45 ประเทศทั่วโลก

โรคระบบทางเดินอาหารในพื้นที่น้ำท่วม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เส้นทางเศรษฐกิจออนไลน์, ChiangmaiNews, เนชั่นทีวี, ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ขอให้ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมเฝ้าระวังโรคระบบทางเดินอาหาร ชับถ่ายอุจจาระใส่ถุงดำ โรยปูนขาว ขี้เถ้า หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ มัดปากถุงให้แน่น จัดเก็บขยะภายในบ้านใส่ถุงผูกให้แน่น รวบรวมส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่นำไปกำจัด ไม่ขับถ่ายอุจจาระและไม่ทิ้งขยะลงน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคอุจจาระร่วง หากจำเป็นต้องนำน้ำมาใช้อุปโภคบริโภค ให้ใช้สารส้มกวนให้ตกตะกอนและเติมคลอรีนน้ำ (หยดทิพย์) 1 หยด / น้ำ 1 ลิตร หากยังสามารถใช้น้ำประปาได้ก่อนนำมาใช้หรือต้มต้องต้มก่อน ควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำให้สะอาดทุกครั้งก่อนกินอาหารและหลังใช้ส้วม ได้มอบหมายให้ศูนย์อนามัยลงพื้นที่เพื่อสาธิต ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน และสร้างสุขอนามัยที่ดี สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีในการสาธิต

สาวฆ่าตัวตายกลางไลฟ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ kapook

-เกิดเหตุการณ์หญิงสาวชาวลำปาง อายุประมาณ 30 ปี ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบายความในใจเรื่องความรักและเรื่องครอบครัว ที่ผ่านมาเห็นคนอื่นไลฟ์สดถึงตัวตาย จึงจะไลฟ์กินยาไซยาไนด์ฆ่าตัวตายบ้าง เพื่อนในเฟซบุ๊กแจ้งพิกัดให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพเร่งให้การช่วยเหลือนำตัวส่งรพ.ลำปาง ขณะนี้ยังไม่รู้สึกตัว

โรชโมยของในรพ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ บ้านเมือง,

-จากกรณีผู้เสียหายแจ้งความที่สถานีตำรวจชุมชน รพ.อุดรธานี ว่าถูกคนร้ายลักทรัพย์ขณะมาเฝ้าไข้ภรรยาที่รพ. ล่าสุด จนท.ตำรวจ ผวจ. อุดรธานี และผอ.รพ.อุดรธานี ร่วมกันแถลงข่าว จับกุมตัว นายพัฒนภพพงษ์ บัวสุวรรณ อายุ 38 ปี ชาว จ.นครพนม ในข้อหาลักทรัพย์ในสถานที่ราชการในเวลา กลางคืน พร้อมของกลางจำนวนมาก โดยก่อเหตุเมื่อวันที่ 12 ก.ค. ที่ผ่านมานี้ ผู้ต้องหาได้รับสารภาพว่าทำมาหลายรพ. เช่น รพ.กุมภวาปี รพ.หนองคาย รพ.โพธิ์ชัย รพ.กาฬสินธุ์ รพ.ขอนแก่น รพ.นาแก รพ.นครพนม รพ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร และ รพ.เชียงใหม่ จ.อุบลราชธานี

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

